

mudlek@hotmail.com

# คาบจุกคาบจุก

หมัดเหล็ก

## ปรากฏการณ์ธรรมชาติ

ปีที่ รัฐสภายุโรป ออกแถลงการณ์มีมติเกี่ยวกับสถานการณ์ในประเทศไทย เรียกร้องให้ รัฐบาลทหารเคารพหลักสิทธิมนุษยชน และคืนกระบวนการประชาธิปไตยให้กลับคืนมาโดยเร็ว พร้อมทั้งสนับสนุนให้อียู หรือสหภาพยุโรป คงมาตรการกดดันทางเศรษฐกิจและการเมือง กับไทยต่อไปจนกว่าประเทศไทย จะเข้าสู่การปกครองในระบอบประชาธิปไตยเป็นที่เรียบร้อย ทั้งที่กระทรวงการต่างประเทศของไทยได้แถลงการณ์ตอบโต้ทันที ว่าเป็นความเข้าใจที่คลาดเคลื่อน แต่พร้อมที่จะรับฟังข้อเสนอแนะและพร้อมที่จะร่วมมือกับสหภาพยุโรปในทุกระดับ ถือว่าเป็นการแสดงท่าทีในหลักการตามคำนิยามของยุโรป และห่วงใยในฐานะมิตรประเทศ

หลังการยึดอำนาจเป็นธรรมเนียมของโลกประชาธิปไตยที่จะต้องแสดงอาการไม่เห็นด้วยอย่างเป็นทางการ แล้วแต่ความรุนแรงของสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในประเทศนั้น โดยดูจากปฏิกิริยาของคนในประเทศเป็นหลัก ถ้าไม่มีการต่อต้านหรือการต่อต้านน้อยก็ จะกระทำพอเป็นพิธี แต่ถ้าเกิดการต่อต้านรัฐบาลทหาร มีการเสียด

เสียดเสียเนื้อของประชาชน ก็จะถูกกระทำทั้งด้านเศรษฐกิจและความมั่นคง หรือที่เรียกกันรวมๆว่าการคว่ำบาตรนั่นเอง

การคว่ำบาตรก็จะมีหนักมีเบาตามสถานการณ์เช่นกัน แต่ในทางปฏิบัติจริงๆ การคว่ำบาตร การคว่ำขายการลงทุน การเดินทางระหว่างประเทศ ของภาคเอกชน ก็ดำเนินการไปตามปกติ นอกเหนือจากเรื่องความปลอดภัยที่มีการเตือนเป็นระยะๆอยู่แล้ว

สรุปแล้วก็คือ ทราบไตที่สถานการณ์ในประเทศไม่มีปัญหา การกดดันจากต่างประเทศก็ไม่ค่อยมีปัญหา บางประเทศที่เขาเสรีจัดๆอย่างในยุโรป อย่างมากเขาก็ ไม่ต้อนรับหรือตอบรับรัฐบาลที่มา จากยึดอำนาจเท่านั้น เป็นเรื่องปกติ เข้าใจง่ายๆคือเป็นเรื่องระหว่างรัฐกับรัฐ

วันนี้มีเรื่องเบาๆในกองทัพบก ระหว่าง ผบ.ทบ. คนใหม่กับ

อดีต ผบ.ทบ. ที่เป็นข่าวร้ายวัน แม้จะมีการสงบศึกไปแล้วโดย พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา และ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกฯและ รมว.กลาโหม ก็ยังมีข่าวอยู่เรื่อยๆ จากความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นภายหลังที่ ผบ.ทบ.คนใหม่เข้ามาปฏิบัติหน้าที่ ซึ่งอันที่จริงก็เป็นธรรมเนียม ผบ.ทบ.คนใหม่เข้ามาก็ต้องจัดทัพของตัวเองเพื่อความสะดวกเรียบร้อยในการทำงาน หรือเพื่อให้งานเป็นไปตามนโยบายที่วางเอาไว้ ทั้งกำลังพล และโครงสร้าง

เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงไม่ว่าจะเป็นสถานที่ เครื่องแบบ การโยกย้ายกำลังพล ก็เลยเป็นข่าว จะไปโทษนักข่าวไม่หวังดีก็ไม่ได้ เพราะทำหน้าที่ตามปกติ ชาวก็คือข่าว ทำที่ดีที่สุดก็คงจะเรียบไปเองตามระเบียบ

เข้าใจว่านายกฯ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา คงจะกังวล เรื่องการนำเสนอข่าวของสื่อมวลชนพอหอมปากหอมคอ เพราะมีเรื่องใหญ่ที่ต้องรับผิดชอบอยู่สองสามเรื่อง ปฏิรูป รัฐธรรมนูญ และสร้างความปรองดอง

ทำทนายไม่ใช่เล่น.

หมัดเหล็ก